

## Gia đình hãy là điểm tựa

Trước những vấn nạn về đạo đức trong học sinh, sinh viên, câu hỏi đặt ra là nền giáo dục của chúng ta đang có những vấn đề nào cần giải quyết. Cả hệ thống giáo dục từ nhà trường, thầy cô giáo, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên đã gặp khó khăn khi đối mặt với một bộ phận thanh niên thuộc đối tượng phải quản lý, đào tạo và rèn luyện. Ngành giáo dục Việt Nam vẫn còn đang loay hoay với việc dạy chữ, chương trình học tập còn chưa xong, việc dạy người liệu có quá sức. Các tổ chức đoàn thể đã chú trọng vào nhiều hoạt động tuyên truyền, vui vẻ, tuy nhiên việc đi vào chiều sâu để có những chương trình rèn luyện bổ ích, những hoạt động thực sự hấp dẫn trái tim mẫn cảm và tư duy năng động của lớp trẻ mới là điều quan trọng. Các bậc cha mẹ lo lắng và tỏ ra bất lực khi con cái sa vào các tệ nạn, họ than oán, chê trách ngành giáo dục, đổ lỗi cho nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Các bậc phụ huynh không biết rằng do khoản trắng con cái cho nhà trường, cho thầy cô để dành thời gian lo toan cho cuộc sống cơm áo, chức quyền, tiền bạc nên họ phải trả giá. Đã đến lúc các bậc làm cha, làm mẹ cần phải tĩnh tâm để xem xét lại về vấn đề giáo dục con cái. Cấu trúc gia đình, nơi chứa đựng và nuôi dưỡng tình yêu thương nhiều nhất, làm điểm tựa cho nhân cách và tài năng của một con người, phải được xác lập lại ngay từ trong tư duy của mỗi gia đình và toàn xã hội. Nếu như cha mẹ cứ chạy theo đồng tiền, danh lợi mà quên mất những đứa con của họ, cứ nghĩ có tiền là có thể làm được tất cả, thì họ sẽ có những đứa con tật nguyền về tinh thần.

Với những thanh thiếu



## Giảng đường - công sở

# Chọn nghề là chọn tương lai

**Nhiều người thường nghĩ rằng việc tìm hiểu về một ngành nghề, lĩnh vực chỉ cần thiết khi bạn đi phỏng vấn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là việc quan trọng hơn nhiều và càng làm việc này sớm, bạn sẽ càng thấy nó có ích thế nào trong quá trình làm việc sau này...**

### Tìm hiểu thế nào?

Tìm hiểu về lĩnh vực mà bạn muốn làm việc để biết được con đường sự nghiệp mà nó mang lại ra sao. Tìm hiểu về những lĩnh vực mà bạn quan tâm để biết được bạn cần phải có những kỹ năng, kinh nghiệm và học vấn thế nào cho phù hợp. Biết được có những Công ty nào hoạt động trong lĩnh vực bạn quan tâm và họ có thể mang lại gì cho bạn. Suy nghĩ về những mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của bạn và cách thức để bạn có thể đạt được chúng. Để có được thông tin về lĩnh vực bạn quan tâm, bạn có thể lấy thông tin trực tiếp từ những công ty, tổ chức, tìm trên Internet, báo

niên thiếu sự giáo dục căn bản từ gia đình, thì môi trường giáo dục học đường không thể lấp đầy được những khoảng trống thui chột của nhân cách. Nhiều nhà nghiên cứu xã hội nhận định rằng, ở những gia đình mà cha mẹ luôn quan tâm, dành thời gian và có phương pháp giáo dục con cái tốt, thì con cái của họ phát triển lành mạnh. Số lượng thanh thiếu niên hư hỏng ngày càng cao, chứng tỏ nền tảng giáo dục gia đình đang bị phá vỡ. Cần có chương trình tuyên truyền giáo dục nhằm xác lập lại các giá trị đạo đức của gia đình, dòng họ. Đó chính là công việc quan trọng và căn bản nhất để giáo dục giới trẻ thế hệ @.

**Thanh Phong** (Bộ Giáo dục & Đào tạo)

chí, từ những người thân quen...

### Không ngừng tìm hiểu

Việc tìm hiểu thông tin về một lĩnh vực, ngành nghề nào đó là một việc quan trọng và cần tiến hành thường xuyên. Cho dù bạn đã có được một công việc thì bạn không nên ngừng việc tích lũy kiến thức, thông tin về lĩnh vực bạn vẫn quan tâm. Việc tìm hiểu không ngừng này thường bao gồm: Luôn cập nhật những thay đổi trong lĩnh vực, ngành nghề; Nắm được vị trí của nhà tuyển dụng trên thị trường; Tích lũy được những kiến thức về các sự kiện hiện thời liên quan đến nhà tuyển dụng cũng như lĩnh vực, ngành nghề; Nhận thức được những cơ hội đang đến.

Trong thế giới ngày nay, việc chuyển đổi nghề nghiệp ít nhất một lần trong sự nghiệp là điều rất phổ biến. Dĩ nhiên, quá trình này đòi hỏi việc nghiên cứu thường xuyên để biết được lúc nào cần thay đổi cũng như nhận thức được những cơ hội thay đổi sẽ đến.

**Vân Anh (PV)**

*Tạp chí Khám phá*

## Sống đời SV

# Phòng tự học "Mê-tờ-ri"

Cuối năm, áp lực thi cử và cường độ học tập cao khiến cho hầu hết sinh viên phải đối mặt với tình trạng căng thẳng, mệt mỏi thường xuyên. Một môi trường yên tĩnh như thư viện trở thành sự lựa chọn số một của sinh viên đã thực sự quá tải. Làm sao để có chỗ học hiệu quả khi lựa chọn số một không còn? Phòng tự học "Mê-tờ-ri" - KTX Mê Trì là một giải pháp thích hợp cho sinh viên 2 trường: ĐHKHTN và ĐHKHXH&NV trong mùa thi này..

### Lớp học lý tưởng

Nằm trong khuôn viên nhà B1 - khu nhà 5 tầng của KTX Mê Trì, phòng tự học thực chất là giảng đường của học sinh khối THPT chuyên Trường ĐHKHTN. Tận dụng thời gian trống trong mùa thi, phòng tự học mở cửa để hỗ trợ học sinh, sinh viên nội trú "sôi kinh nấu sủ". Năm nay, phòng tự học chính thức phục vụ từ 17/12/2007, thời gian mở cửa từ 18 đến 22 giờ các ngày trong tuần trừ thứ 7. Ngoài ra, một số phòng còn được tăng cường phục vụ cả ngày. Không gian thông thoáng là lý do chính khiến phần lớn sinh viên chọn phòng tự học mặc dù thư viện của khu KTX ở tầng 1 ngay lối cổng vào. Học ở phòng tự học bạn không phải gò bó về thời gian như thư viện. Hầu như không có trường hợp chen lấn, "trái sách nhận phần" cho người khác. Nếu đến sớm bạn có thể chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đóng mở tùy ý. Khi mệt mỏi, bạn có thể đứng dậy ra ngoài rửa mặt - phòng đầu hồi sát cầu thang hoặc ra ngoài lan can hít thở không khí trong lành, làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng. Ngoài ra bạn có thể tự phục vụ nước uống cho mình ở tầng 3 khu giảng đường của lớp học tự quản... Nếu có một tâm hồn đa cảm, lãng mạn thì những đoạn khúc sáo bất chợt hay ngẫu hứng ghita vang lên từ khu phòng ở của các bạn nam sinh viên sẽ khiến bạn băng khuâng... Không cần một lớp trưởng, lớp phó nào, tuy nhiên tất cả mọi người đều tự giác tuân thủ quy định chung của phòng học. Đến phòng tự học còn là cơ hội để bạn trao đổi đề cương, tài liệu cũng như câu hỏi các môn học với sinh viên khoa khác. Đây thực sự là môi trường tự học lý tưởng...

### "Tôi chọn Mê-tờ-ri"

Câu trả lời là ý kiến thu nhận được từ phần lớn sinh viên khi được hỏi: "*Bạn thích thư viện hay Mê -tờ -ri phòng tự học?*". Tạ Thảo, K50 Triết học sở dĩ chọn phòng tự học vì: "*Mình thích không gian phòng tự học hơn. Thư viện luôn đóng kín cửa rất khó thở*". Còn Thu Nga - sinh viên năm thứ hai thì chia sẻ: "*Phòng tự học giống như một lớp học, một lớp học đặc biệt. Ngồi học ở đây bạn có cảm giác đang hướng lên trên bục giảng vì vậy sự tập trung cao. Học ở thư viện, mọi người ngồi quay mặt vào nhau làm mình phân tán*". "*Không kể ở thư viện, thỉnh thoảng có người qua lại mượn sách gây ồn lảm!*" - Vân, bạn của Thu Nga nhận xét. Phan Anh, khối THPT chuyên Sinh chọn phòng tự học: "*Đơn giản vì ở phòng các bạn nói chuyện, em lên phòng tự học để tập trung làm bài tập hơn*"...

Không chỉ thu hút sinh viên nội trú, phòng học còn là nơi lui tới của sinh viên ngoại trú trong các mùa thi. Hương, cô sinh viên năm cuối Khoa Văn học luôn đến phòng học từ rất sớm. Thay vì vào thư viện cho nhanh, cô lên tận tầng 5 để tìm chỗ học bài. Ngày nào cũng vậy, không bao giờ Hương về nhà trước 22 giờ. *“Ở nhà có hai chị em cũng yên tĩnh lắm, nhưng không có không khí, học không vào. Đi xa lâu thành quen, không đến lại nhớ phòng tự học...”* - Hương chia sẻ. Thành, sinh viên năm thứ ba thì thú nhận: *“Mình đến phòng học cũng một phần vì cô bạn này!”*, vừa nói cậu vừa nhìn sang bên khe khàng: *“Cô bé chăm học lại dễ thương nữa. Có bạn cùng học nên hứng thú hẳn”...*

### **Kỷ niệm khó quên**

Phòng tự học, với sinh viên đã ra trường thực sự trở thành một kỷ niệm ấm áp, khó quên. Tâm sự với chúng tôi, chị T.H hào hứng kể về thời sinh viên của mình. Năm thứ hai, dù không còn được ở nội trú nhưng đến mùa thi, ngày nào T.H cũng đạp xe gần 4 cây số từ Khương Đình vào phòng tự học: *“Mùa đông rét và gió lạnh nhưng vẫn không bỏ dù một buổi, chị thích chỗ đó, yên tĩnh lại có không khí. Còn nhớ một lần đang ngồi học, lúc ngược lên bắt gặp một “hoàng tử” tiến vào khiến tim chị đập loạn. Dù không gặp lại nhau nữa nhưng ấn tượng ấy còn mãi đến giờ...”*. Riêng với Thu Hằng, K50 Hóa học thì ấn tượng với màn bộc lộ cảm xúc của cô bạn chưa biết tên. Sáng nào đến phòng học, cô cũng thấy một mảnh giấy nhớ dán trên tường. *“Chắc là cuối buổi học hôm trước cô ấy dán lên, mối tình đơn phương thì phải! Lúc đọc, có cảm giác gặp một phần con người mình trong đó...”* - giọng cô ngập ngừng. Duy, anh bạn có duyên với phòng tự học kể về mối tình

của mình: **“Hôm đó, đi sinh nhật bạn về mình gặp cô ấy một mình đang loay hoay với chiếc xe ở đường Nguyễn Trãi. Sau một hồi nói chuyện mới biết cô ấy vừa từ phòng tự học ở Mễ Trì về, được một quãng thì phải dừng lại vì hộp xích ăn nguyên một cái khăn lụa. Hơn 11 giờ hai đứa mới về đến nhà nhưng rất vui...”**. Còn Tâm, cô sinh viên nhỏ nhắn của Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng đến phòng tự học với do là cô thích nhìn những xe chở ngô đi trong đêm. *“Nó khiến mình nhớ đến mẹ vất vả ở nhà, từ đó mà tăng thêm động cơ học tập”...*

Với từng người lớp học lý tưởng có thể là thư viện, phòng tự học hay bất cứ chỗ nào. Nhưng với kinh nghiệm bản thân người viết thì phòng tự học đã trở thành nơi gắn bó, một kỷ niệm khó quên. Không tin, bạn hãy đến Mễ-từ-ri ngay trong mùa thi này và cảm nhận...

**Trần Thị Hoa**

*(K50 Báo chí, Trường ĐHKHXH&NV)*



Ảnh: Minh Trí